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 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564  

วันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

**************************************** 

ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางนวลอนงค์  ถวาย ประธานสภา อบต. นวลอนงค์  ถวาย 
2. นายโสภณ  บุญสุข รองประธานสภา อบต. โสภณ  บุญสุข 
3. นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ เลขานุการสภา อบต. ปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
4. นางกาญจนา  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 กาญจนา  เกษกล้า 
5. นายบุญเลิศ   ดำกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บุญเลิศ  ดำกุล 
6. นายพรชัย  ท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พรชัย  ท่าชี 
7. นายทวี  เทียมกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ทวี  เทียมกุล 
8. นายยงยุทธ  ทองท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ยงยุทธ  ทองท่าชี 
9. นายเชาวลิต  แจ้งมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เชาวลิต  แจ้งมณี 

10. นางจุฑามาศ   แก้วพวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 จุฑามาศ   แก้วพวง 
11. นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางละออ  ภู่ขำ หัวหน้าสำนักปลัด ละออ  ภู่ขำ 
2. นางสาวสุปราณี  ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุปราณี  ประเสริฐ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

  /เริ่มประชุมเวลา ..... 
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เปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
 

 
 

นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
เลขานุการสภาฯ อบต.  

      ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์               
ทุกท่านเข้าประชุมครับ 
       วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
มาตรา 56  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา
องค์ การบ ริห ารส่ วนตำบลทั้ งหมด เท่ าที่ มี อยู่  จึ งจะเป็ นองค์ป ระชุ ม                   
ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์เข้าประชุม จำนวน 
10 ท่าน จาก 10 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
      ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์จะเปิด
ประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูน
ทรพัย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 
---ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย --- 
 

นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    
 
 
 
 
 
 

 

นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ทุกท่าน ดิฉันขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  
ประจำปี 2564  ณ บัดนี้ 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1  แจ้งยอดเงินสะสม  ณ วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564    
 ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ แจ้งยอดเงินสะสม  
ณ วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2564  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ด้วยค่ะ 
 
       เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ยอดเงิน
สะสม ณ วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2564  มีดังนี ้
1. เงินสะสม  จำนวน  14,036,916.89  บาท โดยหักรายจ่ายที่

จำเป็นไว้แล้ว ดังนี้ 
 

ประเภทรายจ่ายจำเป็น 
จำนวนเงิน (บาท) 

รายจ่าย ยอดเงินสะสม 
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้          
ณ ปัจจุบัน 
(หลังหักรายจ่ายส่งฝาก               

 
 
 

22,551,885.03 
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ระเบียบวาระท่ี 2 
 
 

นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
เลขานุการสภาฯ อบต. 
 
 
 
 

ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว) 
หัก – สำรองจ่ายเงินสะสมที่

อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้
ดำเนินการ หรืออยู่
ระหว่างดำเนินการ และ 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

 - สำรองงบบุคลากร 
(ประมาณ  

   3 เดือน) 
 - สำรองจ่ายประจำทีต่้องจ่าย

ให้ประชาชน (ประมาณ 3 
เดือน) 

คงเหลือ 
หัก  - สำรองกรณีสาธารณภัย 

10% (จากยอดเงิน
สะสมคงเหลือ 
7,334,767.85) 

คงเหลือเงินสะสม 

 
3,266,100.00 

 
 
 
 

1,750,000.00 
 

 
900,000.00 

 
 
 

1,663,578.50 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
16,635,785.50 

 
 
 

   
14,972,206.53 

  
2. เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  12,193,425.93  บาท 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที ่25  ธันวาคม  2563  
      ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ได้มีการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ            
ได้ทำสำเนารายงานการประชุมสภาแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ทราบแล้ว  นั้น 

       ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ทราบ ก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 33 
วรรคสอง กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 

/ดังนั้น........ 
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นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 
 
ที่ประชุม 
 

 

นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   
 

 
 

      ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ท่านใด                 
จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ  ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ             
แห่งนี้ 
 

      ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 
หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือมีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม                
ก็ขอเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 
 ไม่มี  
 

     เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเพิ่มเติม 
ดิฉันขออาศัยอำนาจตามความในตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบั งคั บการประชุ มสภาท้ องถิ่ น  พ .ศ .๒๕4๗  (แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มถึ ง             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรบัรองรายงานการประชุมสภา   
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นค่ะ 
 

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน 10 ท่าน และที่ประชุม   
สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เพ่ิ ม พูนทรัพย์  สมั ยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้ งที่  1  ประจำปี  25 63                 
วันศุกร์ที ่25 ธันวาคม  2563  ดังนี้  

รับรองรายงานการประชุม  จำนวน    9  เสียง  
                   ไม่รับรอง    จำนวน     -   เสียง  
                 งดออกเสียง   จำนวน     1  คน 
             (ผู้งดออกเสียง จำนวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
 
 
เรื่อง กระทู้ถาม 
     
         -ไม่มี- 
 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
       

          -ไม่มี- 

 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

         -ไม่มี- 
/ระเบียบวาระที่ 6........ 
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ระเบียบวาระท่ี 6   
 
นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 
 
 
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
เลขานุการสภาฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 
 

นายทวี  เทียมกุล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 
นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
ที่ประชุม 

เรื่องอ่ืนๆ 
 
6.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนด
สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  
      ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ทราบ  ก่อนการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2564 และ
กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ค่ะ 
 

      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดว่า ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น 
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน และให้กำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วันและตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562) มาตรา 53  ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนด
ไม่เกินสิบห้าวัน 
 

       ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ดิฉันจะขอให้ที่
ประชุม สภาฯ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2564             
ว่าควรมีกี่สมัย  ท้ังนี้ จะต้องให้มีสมัยประชุมสภาสามัญ อย่างน้อย 2 สมัย
แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัยค่ะ ในการเสนอขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คนค่ะ 
 

 เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอว่า สมัยประชุมสภาสามัญ 
ประจำปี 2564 ควรกำหนดให้มีจำนวน 4 สมัยครับ 
 
 มีผู้รับรอง  3  คน 
(ผู้รับรอง จำนวน 3 คน คือ นายบุญเลิศ  ดำกุล , นางจุฑามาศ  แก้วพวง , 
และนายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์) 
 
ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่คะ 

 
 

ไม่มี 
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นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 
 
 
นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 

ที่ประชุม 
 
นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 

/นางนวลอนงค์........ 
        เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติความเห็นชอบต่อ
ที่ประชุมสภาฯ เพ่ือกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2564 
ตามที่ท่านทวี  เทียมกุล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ได้เสนอ คือ จำนวน 4 สมัย
ค่ะ 
       สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้สมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี
2564  มีจำนวน 4 สมัย ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 
 
                       เห็นชอบ   จำนวน    9  เสียง 
                       ไม่เห็นชอบ       จำนวน    -   เสียง 
                       งดออกเสียง       จำนวน    1  คน 
                 (ผู้งดออกเสียง จำนวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

       เมื่อได้จำนวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2564 แล้ว ในลำดับ
ถัดไป ดิฉันจะขอให้ที่ประชุมสภาฯ กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสมัย
ประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2564 ของแต่ละสมัย รวมถึงกำหนดวันเริ่มต้น
และวันสิ้นสุด สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  ทั้งนี้  
จะต้องไม่เกิน 15 วัน  ในแต่ละสมัยค่ะ 
 
         เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอว่า ในสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 
2564 ควรกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสมัยประชุมสภาในแต่ละสมัยดังนี้ 
สมัยที่ 2  วันที่  1 –  15   พฤษภาคม  2564 
สมัยที่ 3  วันที่  5 –  19   สิงหาคม     2564 
สมัยที่ 4  วันที่  16 – 30  ธันวาคม     2564 
       สำหรับสมัยที่ 1 คือ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
2564  ในวันนี้ครับ 
       และสำหรับสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ควร
กำหนดสมัยประชุมสภา ในวันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2565 ครับ 
 
มีผู้รับรอง  3  คน 
(ผู้ รับรอง จำนวน 3  คน  คือ , นายบุญ เลิ ศ  ดำกุล  ,นางกาญจนา             
เกษกล้า และนายพรชัย  ท่าชี) 
 
ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่คะ 
 
 

ไม่มี 
 
          เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติความเห็นชอบ
ต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสมัยประชุมสภาสามัญ 
ประจำปี  2564 ของแต่ละสมัย รวมถึงกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสมัย 
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นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 

นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประชุม........ 
ประชุ มสภาสามัญสมั ยแรก ประจำปี  2564  ตามที่ ท่ านวิ รพันธ์                       
ช้อยกิตติพันธ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  ได้เสนอดังนี้ 
 สมัยที่ 2  วันที่  1 –  15  พฤษภาคม  2564 
สมัยที่ 3  วันที่  5 –  19   สิงหาคม    2564 
สมัยที่ 4  วันที่  16 – 30  ธันวาคม    2564 
        สำหรับสมัยที่ 1 คือ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
2564  ในวันนี้คะ่ 
       และสำหรับสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ควร
กำหนดสมัยประชุมสภา ในวันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2565 ค่ะ 
         สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้กำหนดวันเริ่มต้นและวัน
สิ้นสุดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2564 ของแต่ละสมัย รวมถึง
กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
2565 ดังกล่าวข้างต้น  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 
 
                       เห็นชอบ  จำนวน    9  เสียง 
                       ไม่เห็นชอบ       จำนวน    -   เสียง 
                       งดออกเสียง       จำนวน    1   คน 
                 (ผู้งดออกเสียง จำนวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

6.2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบล
เพิ่มพูนทรัพย ์ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 

ขอเชิญท่านปลัดค่ะ 
 

 

           เรียนท่ านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน ตามที่              
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯสมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 
เรื่อง ประกาศขอเลื่อนการจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและ
กีฬาพ้ืนบ้านตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563  เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)        
ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนมากทุกวัน ประกอบกับ
มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเลื่อนการจัดโครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพ้ืนบ้านตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ครั้งที่ 10 
ประจำปี 2563 จนกว่าสถาการณ์จะคลี่คลาย นั้น 
            เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส          
โคโรนา 2019 (covid-19) ในประเทศไทยได้คลี่คลายและมีผู้ติดเชื้อ         
รายใหม่ลดน้อยลง ประกอบกับไม่มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี            
จึงขอหารือสมาชิกสภาฯทุกท่านเพ่ือกำหนดวันจัดโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีและกีฬาพ้ืนบ้านตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 
2563  
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นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
นางจุฑามาศ  แก้วพวง 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 
 
 
นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 

ที่ประชุม 
 
นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 
ที่ประชุม 
 
นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 
 
 
 
 

นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นางนวลอนงค์........ 
       ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอเพ่ือกำหนดวันจัดโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีและกีฬาพ้ืนบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ค่ะ 
 

        เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ
กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพ้ืนบ้านตำบล
เพ่ิมพูนทรัพย ์ครั้งที่ 10 ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์  2564 ค่ะ 
 

ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

 

ไม่มี 
 

         เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอแจ้งกำหนดการ          
จัด โครงการแข่ งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี และกีฬาพ้ืนบ้ านตำบล               
เพ่ิมพูนทรัพย ์ครั้งที่ 10 ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์  2564  

 

ทราบ 
 

        เมื่ อที่ ป ระชุ มทราบแล้ ว  ดิ ฉั น ขอ เชิ ญ ทุ กท่ าน เข้ า ร่ วม แล ะ               
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วม
โครงการข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ 

       สำหรับเรื่ องตามระเบี ยบวาระการประชุ มสภาฯ เพ่ื อขอมติ                      
ความเห็นชอบ จากที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ 
 
       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอแจ้งเรื่อง
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน 
เนื่องจากมติที่ประชุมหารือโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก             
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหินเมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 25 64 เวลา              
13.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 6 โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำ
ท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนหมู่ที่  6 เข้าร่วมประชุม 
โดยทางหมู่บ้ านมีความต้องการให้ เปลี่ ยนแบบแปลน เนื่ องจากมี                 
ความจำเป็นต้องใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านตลอดจน 
การจัดงานของชาวบ้าน แต่ เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนภายใน           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหินที่ประชุมจึงมีมติยุติโครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหินออกไปก่อนเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแบบแปลน สำหรับงบประมาณที่ตั้งไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ 
กระผมคาดว่าจะโอนไปตั้ งจ่ายรายการใหม่ เพ่ื อให้ เกิดประโยชน์                 
ขอบคุณครับ 
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นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 
 
 
 
 
 
นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
นายทวี  เทียมกุล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 
 
 
 
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นางนวลอนงค์........ 
ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 
ขอเชิญท่านวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์  
 

 

       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขณะนี้ทางหมู่ที่ 6 
ขาดแคลนเครื่องสูบน้ำเพ่ือใช้ในภัยแล้งที่จะมาถึง กระผมขอเสนอให้ทาง
อบต.ตั้ งงบประมาณไว้เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำเป็นการแก้ไขปัญหา            
ภัยแล้งให้กับพ่ีน้องประชาชน อีกเรื่องคือ ขอเสนอให้อบต.จัดทำแผน
นโยบายการใช้น้ำของตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เพ่ือเป็นการบริหารจัดการใช้น้ำ
ภายในตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ขอบคุณครับ 
 
ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงค่ะ 
 
 
      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมจะประสาน
กองช่างให้ดำเนินการ แต่เครื่องสูบน้ำเป็นครุภัณฑ์ต้องผ่านการอนุมัติจาก
สภาฯในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และขอฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
ขอให้ท่านเสนอโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นทุกครั้งที่ทางอบต.
ออกไปจัดทำประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นการสะดวกใน
การตั้งงบประมาณต่างๆ 
 
       ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านทวี  
เทียมกุล 
 
      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอสอบถาม
ความคืบหน้าโครงการอุทกภัย ขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยมาประมาณ 60 วัน 
แล้ว เนื่องจากเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 จึงขอทราบ
ความคืบหน้าของโครงการครับ 
 
      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขณะนี้โครงการ
อุทกภัย ทั้ง 8 โครงการ ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างแจ้ง
เข้ าดำเนิ นแล้ วทั้ ง 8 โครงการ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนน้ ำล้ น                   
คสล.สายวังหยี  หมู่ที่  4 เชื่อมต่อหมู่ที่  3 ต.เพ่ิมพูนทรัพย์ งบประมาณ 
942,332 .-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
และโครงการก่อสร้างสะพานบ้านลุงซ้าย หมู่ที่  4 ต.เพ่ิมพูนทรัพย์  
งบประมาณ 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทางอบต.ได้ส่ง
เรื่องเพ่ือของบประมาณผ่านอำเภอบ้านนาสารไปยังสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏว่าโครงการก่อสร้างถนน         
น้ำล้นคสล.สายวังหยี  หมู่ที่  4 เชื่อมต่อหมู่ที่  3 ต.เพ่ิมพูนทรัพย์  ได้รับ             
การอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด          
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นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
ที่ประชุม 
 
 

นางนวลอนงค์   ถวาย 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดประชุม 

/นางนวลอนงค์........ 
สุราษฎร์ธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในความดูแลของอำเภอบ้านนาสาร 
โดยจะดำเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่เกิดภัย ขอบคุณครับ  
 
ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 
 
ไม่มี 
 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕4๗ หมวด ๘ เรื่องการอภิปราย ข้อ 6๕  ถ้าไม่มีผู้ใดจะ
อภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามี แต่ประธานสภา
ท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอ
ให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปราย
ตามความในข้อ 72 
        เมื่อที่ประชุมไม่มีการนำเสนอเพ่ิมเติม  ดิฉันขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2564  ขอบคุณค่ะ 
 
15 .05 น. 
 
 
ลงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
 
 
ได้ตรวจสอบข้อความรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วเสร็จ  
มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
 
 
ลงชื่อ.................ทวี    เทียมกุล................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายทวี    เทียมกุล) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 3 
 
 
ลงชื่อ...............จุฑามาศ  แก้วพวง...........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจุฑามาศ  แก้วพวง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 

/ลงช่ือ........ 
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ลงชื่อ..........วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์.........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 6 

 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ฉบับนี้ ในคราว                    
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัย....สามัญ.......
สมัยที่ .......2........ครั้งท่ี .....1.........ประจำปี .........2563................                                   
วันที่ ....14  พฤษภาคม  2564..........เวลา........13.00น............                             
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์  แล้วเสร็จ 

 
 

 
ลงชื่อ...........นวลอนงค์  ถวาย........ผู้รับรองรายงานการประชุม                                             

(นางนวลอนงค์  ถวาย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
 


